



## **Đức Thượng phụ Pizzaballa: 'Hòa bình như sợi chỉ nhưng ngừng bắn thật là cấp bách'**

Thanh Quảng sdb - (tin Vatican - Benedetta Capelli – Rimini)

Trước thềm hội nghị Rimini, Đức Thượng phụ Pierbattista Pizzaballa của Jerusalem, chia sẻ với đài Vatican về "những hy vọng nhỏ nhoi" ở Đất Thánh cho phép mọi người một tia hy vọng về ngừng bắn.

"Chúng ta chưa thể nói về hòa bình vào lúc này." Những lời này của Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa của Jerusalem, cho hay rõ ràng tình hình hiện tại ở Đất Thánh với cuộc xung đột giữa Hamas và Israel vẫn đang tiếp diễn đã hơn 10 tháng.

Phát biểu với đài Vatican trước buổi khai mạc Hội nghị Rimini - mà ngài khai mạc, một hội nghị có chủ đề: "Sự mong đợi hòa bình" - Đức Thượng phụ nhấn mạnh đến nhu cầu "nỗ lực lệnh ngừng bắn và đình chỉ các hoạt động quân sự để bắt đầu một quá trình hàn gắn, xây dựng lòng tin với nhau."

"Con đường (hòa bình) vẫn ở đó - Đức Hồng y người Ý tuyên bố - nhưng hòa bình thật mong manh như sợi chỉ! Nó đòi hỏi sự lãnh đạo trên bình diện chính trị và tôn giáo trong cơn khủng hoảng này". Trong bối cảnh này, ngài nhận xét điều quan trọng nhất phải làm mọi sự ngay cả khi bắt đầu từ dưới đi lên.

## **“Những hy vọng mong manh”**

Hy vọng là một từ cần thiết vào lúc này nhưng, như Đức Hồng y Pizzaballa đã nói, chúng ta không được nhầm lẫn ý nghĩa của các từ. “Hy vọng - ngài lưu ý - không có nghĩa là mọi thứ sắp kết thúc: triển vọng không tốt trong thời gian này. Hy vọng là một thái độ nội tâm cho phép chúng ta nhìn nhau với con mắt của Chúa Thánh Thần những gì mà con người không thể nhìn thấy.”

Thật vậy, “những hy vọng mong manh này” làm sống động Giáo hội địa phương, dẫn thân vào các công tác từ thiện ở giải Gaza và Bờ Tây, cho dù cộng đồng Công giáo rất nhỏ, chỉ khoảng 600 tín đồ. Đức Thượng phụ La tinh của Jerusalem đã nhắc lại cam kết mở các phòng khám, mở lại một trường học đã đóng cửa một năm và khởi động lại động lực của các mối quan hệ “bình thường”, “giúp đỡ mọi người thoát khỏi áp bức để tạo ra các cơ hội việc làm, trong hoàn cảnh túng quẫn này”.



*ĐHY Pizzaballa trong cuộc phỏng vấn với Vatican Media tại Rimini*

## **Hòa bình là một nền văn hóa**

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Đức Hồng y Pizzaballa nhắc lại rằng mọi người đều có thể làm điều gì đó để kiến tạo hòa bình. “Hòa bình là một nền văn hóa, đó không phải là điều mà người ta phải làm, đó là chính trị, là giáo dục, là cam kết của phương tiện truyền thông, nó đang hoạt động trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong một thế giới toàn cầu, nơi không ai là một hòn đảo. Hòa bình là một nền văn hóa”.

## **Các cuộc đàm phán hiện tại là chuyển tàu cuối cùng**

Trong hội nghị khai mạc mà ngài tổ chức vào thứ Ba cùng với Chủ tịch của Rimini là Foundation Bernard Scholz Foundation, Đức Hồng y Pizzaballa đã kể lại 35 năm của ngài ở Đất Thánh và kinh nghiệm của ngài về đối thoại liên tôn. Đề cập đến những diễn biến mới nhất, Đức Hồng Y xác nhận rằng các cuộc đàm phán hiện tại đại diện cho "một thời điểm quyết định và quan trọng". "Chiến tranh sẽ kết thúc và tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ giải quyết được một số vấn đề: Tôi có nhiều nghi nan, nhưng đây là chuyển tàu cuối cùng".

Đức Thượng phụ Jerusalem không loại trừ nguy cơ xung đột tiếp tục "suy thoái": "Ngôn ngữ từ chối lẫn nhau", ngài nói, "đã trở thành vấn đề hàng ngày được truyền thông đưa tin, và đó thực sự là điều khó nói!...

"Trong tình hình hiện nay, ĐHY lưu ý, chúng ta phải cầu nguyện, đặc biệt để chống lại những thái độ thù hận, ngờ vực và khinh miệt sâu sắc" đang hiện hữu... Trong quá trình tái thiết ngày mai, sự cam kết của tất cả mọi người là cần thiết.

Đức Hồng y Pizzaballa nhấn mạnh, trước hết cần phải cầu nguyện để chống lại "những thái độ thù hận, ngờ vực và khinh miệt sâu sắc" đang tồn tại. Việc tái thiết ngày mai đòi hỏi sự cam kết của mọi người.

Về đối thoại liên tôn, Đức Thượng phụ thừa nhận rằng điều đó rất khó khăn vào thời điểm cụ thể này. "Tình hình này - ngài giải thích - đã tạo ra sự chia rẽ. Không có các cuộc họp công khai ở cấp độ thể chế, chúng ta phải đấu tranh để nói chuyện với nhau. Chúng ta không thể gặp nhau".

Kết thúc, Đức Hồng y Pizzaballa kêu gọi một cuộc đối thoại giữa các cộng đồng hơn là giữa các nhóm tinh hoa. Các nhà lãnh đạo tôn giáo, ngài nói, có trách nhiệm lớn trong việc tạo ra các cộng đồng không khép kín mà thay vào đó là hướng tầm nhìn của họ lên.